



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 19 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 9กลุ่มสินค้าวุบหนักผลกระทบ'เทรดวอร์'พณ.คุยห้าง-ตริงราคา'จาด่วน'....	มติชน
2. Column: OUT & ABOUT	บางกอกโพสต์
3. 'สหรับรัฐ'ยอมชะลอ6เดือน รัตภาชีนำเข้ารถ-ขึ้นส่วน	กรุงเทพธุรกิจ
4. เปิดรับสมัครเกษตรกรปราดเปรีื่อง	ไทยรัฐ
5. ใช้ 3 สารต้องขึ้นทะเบียน	เดลินิวส์
6. งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหนองบัวลำภู	เดลินิวส์
7. สัมหวานทรยศแดง!	ไทยโพสต์
8. 'อำนาจ-ผลประโยชน์' ยังหอมหวาน การเมือง 'จับขั้ว-แย่งขามข้าว'	ไทยโพสต์

9กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ผลกระทบ'เทรดดอร์' พณ.คุยห้าง-ตรึงราคา 'จางด่วน'ไม่เกิน35บ.

ห้าง 9 กลุ่มสินค้าอ่วมพิษ
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน คาด
ครึ่งปีหลังส่งออก -1.8%

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เทรดดอร์

ชี้ทุนจีน-สินค้าจีนทะลักเข้าไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐ-จีน (เทรดดอร์) ที่มีการปรับขึ้นภาษีระหว่างกันรอบล่าสุด ประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าทั่วโลก ชะลอตัวลง ซึ่งจะกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย เมื่อดันยังไม่อาจประเมินตัวเลขได้ชัดเจน คงต้องติดตามว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะออกมาในทิศทางใดบ้าง โดยเท่าที่ติดตามสถานการณ์ พบว่ามีธุรกิจจีนเข้ามาขยายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อการขยายตลาดส่งออกของจีนในอาเซียนและส่วนหนึ่งเป็นการขยายกำลังการผลิตเพื่อส่งสินค้าจากไทยไปยังสหรัฐ แต่ต้องติดตามว่าอันนี้ส่งสินค้าน้อยเพียงใด เพราะการย้ายฐานการลงทุนของจีนอาจจะไปยังประเทศอื่นในอาเซียน เช่น เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเวียดนามมีเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป และเวียดนามได้เข้าร่วมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) อาจจะมีดึงดูดการลงทุนและเอกชนสนใจลงทุนมากกว่าไทย

นายกลินท์กล่าวว่า ต้องติดตามกรณีสินค้าของจีนที่ถูกปรับภาษีนำเข้าจากสหรัฐ สินค้าเหล่านี้อาจมีผลกระทบเข้ามาในอาเซียน ซึ่งบางสินค้าอาจมาทดแทนสินค้าที่ส่งไปขายในเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชาได้ หรือเข้ามาแข่งขันด้านราคา เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งในส่วนผลกระทบรายการ

สินค้าส่งออกไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยศึกษารายละเอียดและประเมินผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก

หอการค้าแนะพึ่งพา'เอฟทีเอ'

"ขณะนี้ในส่วนการลงทุนเอกชน การลงทุนที่เกิดขึ้นและดำเนินมาก่อนหน้านี้ก็ยังคงดำเนินต่อไป แต่เอกชนชะลอการลงทุนใหม่เพื่อรอความชัดเจนสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้า โดยคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่ที่จัดตั้งขึ้นจะมีเสถียรภาพ เข้ามาสานต่อนโยบายเดิมของรัฐบาลก่อนทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และอยากให้เร่งสานต่อการเจรจาเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป ความชัดเจนการเข้าร่วมซีพีทีพีพี การผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนกับ 6 ประเทศใหญ่นอกอาเซียน (อาร์เซ็ป) เพื่อขยายตลาดและเพิ่มตลาดใหม่ให้การส่งออกผลกระทบสงครามการค้าเป็นปัจจัยที่ทำให้การส่งออกไทยชะลอตัว" นายกลินท์กล่าว

นายกลินท์กล่าวว่า อีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมากระทบต่อการส่งออกของธุรกิจด้วย เป็นเรื่องที่น่ากังวลต้องให้ความสำคัญในการช่วยธุรกิจปรับตัว และอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษายกระดับการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยให้ปรับตัวได้ในยุคดิจิทัล

ครึ่งหลังปี'62ส่งออกลบ1.8%

นายอัคร พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากสงครามการค้าหลังจากที่สหรัฐจะจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 25% จากเดิม 10% มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และจีนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐมูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 5,140 รายการ เช่น เนื้อหมู แกะ ชา กาแฟ เครื่องดื่มผลไม้ ไวน์ เบียร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ เป็นต้น ประเมินว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกไทยช่วงครึ่งปีหลัง 2562 หรือเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ประมาณ 1.8% มูลค่า 2,367 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 75,270 ล้านบาท จึงจะทำให้การส่งออกทั้งปี 2562 เติบโตเหลือ 0.5-1.0%

9กลุ่มสินค้าอ่วมหดตัวหนัก

นายอัครกล่าวว่า ทั้งนี้ แยกเป็นรายกลุ่มสินค้า พบว่าจะมีทั้งที่ไทยส่งออกลดลงและผลดีต่อส่งออกไทย ดังนี้ สำหรับตลาดจีนสินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบให้ส่งออกลดลง ได้แก่

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รถยนต์และชิ้นส่วน ส่วนที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้สดและแปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และอาหารสัตว์ ขณะที่ตลาดสหรัฐ สินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกล และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ส่วนสินค้าที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นคือผลไม้สดและแปรรูป ชิ้นส่วนรถยนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์

นายอัครกล่าวว่า ประเด็นที่ต้องติดตามต่อเนื่องคือจีนจะมีมาตรการกีดกันการค้าผ่านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมากขึ้นหรือไม่ สินค้าจีนที่ได้รับผลกระทบจะเข้ามาเพิ่มขึ้นในตลาดอาเซียนมากน้อยเพียงใด แนวโน้มจีนจะมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศซีแอลเอ็มวีรวมทั้งจะมีการใช้มาตรการค่าเงินหยวนอ่อนค่าเพื่อขูดเหยส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าหรือไม่

"ในส่วนของไทยควรเร่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วที่สุด และเดินหมากการเจรจาการค้าเสรีกับยุโรปให้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเวียดนามได้บรรลุความตกลงกับยุโรปแล้ว มีการกระจายสินค้าและกิจกรรมการค้าไปยังกลุ่มประเทศบราซิล ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกา ทั้งนี้ ควรทำการค้าแบบพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ เพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันได้" นายอัครกล่าว

กระทบภาคอุตสาหกรรมกว่าภาคเกษตร

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ทำให้การส่งออกสินค้าของไทยติดลบอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสแรก 2562 โดยมูลค่าการส่งออกรวมติดลบ 1.6% มูลค่า 61,987 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดจีนติดลบ 9.2% มูลค่า 6,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดสหภาพยุโรปติดลบ 5.7% มูลค่า 6,182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดอาเซียนติดลบ 4.3% มูลค่า 15,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดญี่ปุ่น ติดลบ 1.6% มูลค่า 6,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเพียงตลาดสหรัฐที่เติบโตดี 32.2% มูลค่า 8,785 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ หากแยกตามหมวดสินค้า พบว่าผลิตภัณฑ์ยางเติบโต 7.04% ส่วนสินค้าอื่นติดลบทั้งหมด ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดลบ 15.29% เครื่องจักรกล ติดลบ 12.48% แผงวงจรไฟฟ้า ติดลบ 10.94% น้ำมันสำเร็จรูป ติดลบ 8.91% เม็ดพลาสติก ติดลบ 7.63% เคมีภัณฑ์ ติดลบ 7.34% รถยนต์ ติดลบ 2.69% และอัญมณีและ

เครื่องประดับ ติดลบ 1.73%

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ไม่เฉพาะการส่งออกเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน แต่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจากการนำเข้าสินค้าให้ติดลบเช่นกัน โดยรวมทุกหมวดสินค้าติดลบ 1.2% จากสินค้าทุน (เครื่องจักรและอุปกรณ์) ติดลบมากที่สุด 8.9% และสินค้าวัตถุดิบติดลบ 8.5% อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเติบโต 0.5% ขณะที่กลุ่มยานพาหนะเติบโต 4.2% และสินค้าเชื้อเพลิงเติบโต 7.5% รวมทั้งการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มติดลบตามภาวะการส่งออกที่ชะลอตัวและติดลบด้วย

“หอการค้าไทยคาดการณ์กรณีฐานสหรัฐฯ-จีนไม่ปรับขึ้นภาษีไปมากกว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และการเมืองมีเสถียรภาพการส่งออกเติบโต 0.5% การนำเข้าติดลบ 1.4% กรณีที่ดีที่สุด สถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนผ่อนคลายลง ความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลงทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนมีความเชื่อมั่น การส่งออกเติบโตได้ 2.4% การนำเข้าเติบโต 0.4% ส่วนกรณีที่แย่ที่สุด สถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนเข้มข้นขึ้น การเมืองขาดเสถียรภาพจนทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น มีโอกาสที่การส่งออกจะติดลบ 2.2% ขณะที่การนำเข้าติดลบ 4.0%” นายธนวรรธน์กล่าว

ห่วงอนาคตขึ้นส่วนยานยนต์

นายสุรพงษ์ โพลีพัฒนาพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐฯจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากทั่วโลกตามมาตรการปกป้องการนำเข้า (เซฟการ์ด) ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการเซฟการ์ดของสหรัฐฯโดยตรง ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจีนจะมีท่าทีอย่างไรจะออกสินค้าในประเทศไหนลดลงบ้าง หากจีนส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังสหรัฐลดลงก็จะมีผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยที่ถูกลดจำนวนการสั่งซื้อลงจากจีน ซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีการส่งออกติดลบ 1% แต่ยังไม่ถือว่ากระทบต่อการส่งออกของไทยแต่อย่างใด

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว หากจีนมีการสั่งซื้อสินค้าประเภทยานยนต์และกลุ่มยานยนต์ย่อยลง ทุกประเทศที่ส่งสินค้าไปยังจีนจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ทาง ส.อ.ท.ได้ตั้งเป้าการส่งออกยานยนต์ไว้ประมาณ 1.1 ล้านคัน ต่ำกว่าปี

ที่แล้วที่สามารถส่งออกยานยนต์ได้ 1.14 ล้านคัน ซึ่งการลดเป้าส่งออกดังกล่าวเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่ยังไม่ถึงกับต้องลดจำนวนการผลิตลง” นายสุรพงษ์กล่าว อย่างไรก็ตาม ทาง ส.อ.ท.ได้เตรียมมาตรการรับมือในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศอเมริกากลาง, อเมริกาใต้, ยุโรป และกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น เพื่อเป็นการรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าหากจีนลดจำนวนการสั่งซื้อยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากไทย จะต้องมีตลาดรองรับเพื่อไม่ให้เกิดการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยสะดุด

ลุ้นส่งออกเม.ย.62พลิกเป็นบวก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์จะมีการแถลงตัวเลขส่งออกเดือนเมษายน 2562 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกกลับมาเป็นบวกได้เล็กน้อย เนื่องจากเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่าส่งออก 20,229 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าการส่งออก 2 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้แม้จะติดลบแต่การส่งออกมีมูลค่าเกิน 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แนะหาอาชีพเสริมเยียวยาเลิกจ้าง

นายสุภาพ คลีชฉาย นายกสสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล กล่าวถึงมาตรการเยียวยาของดิจิทัลว่า อยู่ระหว่างการติดต่อขอเข้าพบนายฐากร ตันสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในสัปดาห์หน้า เพื่อพูดคุยถึงมาตรการเยียวยาพนักงานกว่า 2,000 คน จาก 7 ช่องที่คืนใบอนุญาต คือ ช่อง 14 MCOT Family, ช่อง 19 Spring News, ช่อง 26 Spring, ช่อง 21 Voice TV, ช่อง 28 ช่อง 3SD, ช่อง 13 ช่อง 3 FAMILY และช่อง 20 ไบรท์ทีวี โดยเสนอให้ กสทช.เชิญทั้ง 7 ช่อง เข้ามาพูดคุยถึงการจ่ายค่าชดเชยที่มากกว่ากฎหมายกำหนด

“ครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตของวงการสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก ที่มีการปลดพนักงานมากถึง 2,000 คน แต่ในส่วนของงานที่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือพนักงานเหล่านี้ จึงอยากขอเสนอแนะให้ทาง กสทช.ช่วยทำมาตรการเยียวยาในส่วนนี้ขึ้นมา ซึ่งในอดีตในการคืนช่องไม่มีการจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบันสามารถคืนช่องได้แล้วได้รับเงินชดเชยให้ เห็นว่าควรนำเงินในส่วนที่ได้รับไปชดเชยให้กับพนักงาน พร้อมทั้งหากเป็นไปได้ควรช่วยหาอาชีพรองรับ” นายสุภาพกล่าว

นายสุภาพกล่าวว่า นอกจากนี้ ในส่วนของการยกระดับคุณภาพช่องให้เป็นซูเปอร์เอชดี หากต้องการให้มีการยกระดับจะต้องจ่ายค่าประมูลใบอนุญาตมากขึ้นจากเดิมอยู่แล้ว ซึ่งตามระเบียบของ กสทช. ได้ระบุรายละเอียดในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่ขณะนี้ทางสมาคมยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือหารือในประเด็นดังกล่าว เพราะต้องการให้เร่งช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการคืนช่องให้แล้วเสร็จเสียก่อน

ส่งต่อรบ.ใหม่ทบทวนภาษีลาภลอย

จากกรณีนายคณิต แสงสุพรรณ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่า สกพอ.มีแผนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย ที่จะมีการเรียกเก็บภาษีจากกลุ่มนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนั้น

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้กฎหมายภาษีลาภลอย หรือ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ... อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากมีรัฐบาลใหม่ คงต้องถามรัฐบาลใหม่ว่าจะยังผลักดันกฎหมายนี้หรือไม่ เพื่อให้กฎหมายพิจารณาต่อและเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ เดิมทีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ต้องการให้กฎหมายนี้ออกโดยเร็วภายในรัฐบาลนี้ เพื่อให้ทันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มอเตอร์เวย์ ที่กำลังสร้างอยู่ แต่ไม่ทัน ดังนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กฎหมายดังกล่าวผ่าน ครม.ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 จุดประสงค์ของการจัดทำกฎหมายฉบับนี้เพื่อเก็บภาษีจากผู้ที่ได้ประโยชน์จากที่ดินปรับสูงขึ้นจากกรณีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่รัฐบาลเข้าไปลงทุน เช่น ผู้ที่มีที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า ราคาปรับขึ้น ควรต้องเสียภาษีในส่วนที่ปรับขึ้น หากมีการขายที่ดินดังกล่าว โดยโครงการที่อยู่ในข่ายจัดเก็บภาษี อาทิ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าชานเมือง ท่าเรือ ทางด่วน และโครงการที่กำหนดในกฎกระทรวง มีเพดานจัดเก็บภาษี 5% ของส่วนต่างของมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นนับจากวันที่รัฐเริ่มก่อสร้างหรือนับจากวันที่ พ.ร.บ.บังคับใช้ โดยผู้ที่เสียภาษีเป็นบุคคล

คนธรรมดาและนิติบุคคลที่ครอบครองที่ดิน มีห้องชุดมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท แบ่งช่วงเวลาเก็บภาษี 2 ช่วง 1.วันที่รัฐเริ่มโครงการจนแล้วเสร็จ จะเก็บภาษีตามรัศมี 5 กม.รอบโครงการ 2.เมื่อโครงการเสร็จจะเก็บจากที่มูลค่าที่ห้องชุดมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ส่วนที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยและเกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้น รวมถึงอาคารชุดที่ยังไม่ได้จำหน่าย ทั้งนี้หากเป็นช่วงที่โครงการยังไม่เสร็จกรรมที่ดินจะเป็นผู้เก็บภาษี เมื่อโครงการเสร็จแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บแล้วส่งรายได้ให้กับแผ่นดิน

ตรึงราคาหมูหน้าฟาร์ม

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า มติที่ประชุมสมาคมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้คงราคาขายหมูเป็นหน้าฟาร์มที่โลกรั่มละ 74-75 บาท และเป็นไปตามที่ได้หารือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ขอให้คงราคาขายเท่าเดิมเนื่องจากพิจารณาต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ยังไม่มีการปรับราคา เพียงแต่อากาศร้อนอบอ้าวทำให้หมูโตช้าน้ำหนักลดลง และกำลังเข้าฤดูฝน ซึ่งจะทำให้หมูเติบโตดีขึ้น ประกอบกับกำลังซื้ออาจหายไปบางพื้นที่ที่เจอพายุฝน โดยปัจจุบันพฤติกรรมกรรมการซื้อหมูชำแหละจะอยู่ตามตลาดนัด ซึ่งเป็นตลาดหลักของผู้เลี้ยงสุกรในปัจจุบัน บางพื้นที่มีตลาดนัดถึง 10 แห่งใกล้เคียงกัน เมื่อฝนตกตลาดนัดก็จะหายไปบางส่วน ทำให้ส่งออกหมูตลาดลดลงและราคาอ่อนตัวลง

“เมื่อหมูเป็นตรึงราคาต่อ ราคาหมูชำแหละ (หมูเชียง) ควรไม่เกินเฉลี่ย 150 บาทต่อกิโลกรัม และไม่เป็นข้ออ้างให้การปรับราคาขายหน้าเชียง จนเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของราคาอาหารจาด่วน และเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงเปิดเทอม ดังนั้น เมื่อราคาหมูเท่าเดิมก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องปรับราคาอาหารที่ใส่หมูเป็นวัตถุดิบ” นายสุรชัยกล่าว

ขงยกร่างพ.ร.บ.สุกรแห่งชาติ

นายสุรชัยกล่าวต่อว่า ที่ประชุมสมาคมยังมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาและยกร่างพ.ร.บ.สุกรแห่งชาติ จุดประสงค์ยกระดับผู้เลี้ยงสุกรและพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ได้มาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ โดยเรื่องนี้ได้หารือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมผลักดันและขอความเห็นชอบจากรัฐบาลใหม่ซึ่งในลำดับหน้าจะประชุมหารือและคัดเลือก

กรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในแนวคิดความร่วมมือสมาคมกับภาคเอกชนด้านสุกรจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในการเลี้ยงสุกร ซึ่งได้หารือกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศแล้ว หากสามารถดำเนินการได้จะช่วยลดการพึ่งพานำเข้าจากต่างประเทศ และลดต้นทุนให้เกษตรกรซึ่งแนวคิดทั้งสองนี้เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่เพื่อผลักดันต่อไป

“สมาคมมีแนวคิดที่จะดึงผู้เลี้ยงหมูตามชนบทและหมูเลี้ยงนอกระบบให้เข้ามาสู่มาตรฐาน ซึ่งมีกว่าครึ่ง การเสนอแผนออกพ.ร.บ.สุกร และตั้งโรงงานผลิตวัคซีนใช้เองจะเป็นแนวทางดูแลสุกรไทยในระยะยาว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล มีอำนาจต่อรองในการพัฒนาสุกร รวมถึงกำหนดราคาหมู

ที่สอดคล้องทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางผู้บริโภค เพราะที่ผ่านมาแม้มีพิภพบอร์ดแต่ไม่ค่อยมีการประชุมหารือ หากมีคณะกรรมการผ่าน พ.ร.บ.สุกรแล้ว จะทำให้การดำเนินการด้านต่างๆ พัฒนาได้รวดเร็ว” นายสุรชัยกล่าว

ดึงห้างตรึงจาด่วนไม่เกิน35บ.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าหลังจากมีประชาชนร้องเรียนถึงร้านอาหารทั่วไป เริ่มปิดป้ายขอปรับราคาอาหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเฉลี่ยอีก 5 บาทต่อเมนู และขอให้กรรมการค้าภายในออกตรวจสอบราคา เพราะขณะนี้ราคาอาหารจาด่วน ทั้งแบบแกงราดข้าวและปรุงที่ซามจะมีราคาเริ่มต้นที่ 40-45 บาท สูงกว่าปีก่อนที่เริ่มต้น 30-35 บาท ขณะที่วัตถุดิบปรุงอาหารยังยืนยันว่าคงราคาเดิม ทำให้ต้องออกตรวจสอบ

“ร้านค้าทั่วไปจะขอร้องให้ตรึงราคาคงทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นการค้าเสรี ขึ้นอยู่กับประชาชนจะเลือกซื้อหรือไม่ แต่กรมการค้าภายในใช้วิธีการประสานไปยังห้างค้าปลีกและร้านอาหารธงฟ้าตรึงราคาขายเท่าเดิม เพื่อเป็นทางเลือกประชาชน ซึ่งจากการออกตรวจสอบฟู้ดคอร์ตในห้างยังตรึงราคาเท่าเดิมและมีเมนู 30-35 บาทให้เป็นทางเลือกประชาชน” แหล่งข่าวกล่าว

OUT & ABOUT

TODAY, 11AM-8PM

Golf and dive expo

• The “Thailand Golf & Dive Expo 2019” features 350 booths offering products and services for scuba divers and golfers by local and international entrepreneurs from the Philippines, China, Maldives, Taiwan, Singapore, Japan, Indonesia and Egypt. There are talks and seminars on many interesting topics and the “One Putt One Hundred Thousand” competition. Visit ThailandDive-Expo.com and ThailandGolfExpo.com. At Bitec Hall 102, Bang Na-Trat Road.

**MAY 21 AT 7.30PM**

Underclassman a cappella

• The Spizzwinks, an a cappella singing group of male students from Yale University, will bring their unique blend of sweet harmony and tongue-in-cheek humour to delight local audiences at The Greenery, Siam Bayshore Resort, Pattaya, Chon Buri. The Yale staples sing over 100 concerts every year, entertaining audiences across the country and around the world with the vast diversity of their repertoire of literally hundreds of Spizzwinks arrangements. The group will give another performance at the Rattanakosin Room of Sukosol Hotel, Si Ayutthaya Road, on May 22 at 8.30pm. Tickets cost 499 and 1,200 baht including a pre-show seafood barbecue buffet for the May 21 show and 499 (299 baht for students) and 1,399 baht including a pre-show buffet dinner. Call 02-247-0123 or email tsb.prd@sukosolhotels.com.



UNTIL MAY 20, 11AM-8PM

Rice story

• Held in collaboration with the Ministry of Agriculture and Cooperatives' Rice Department, the "Beyond The Rice Fields" fair provides exciting facts on the history of rice. Visitors will learn how creative minds turned rice into products and even processed food. More than 50 rare types of rice with strange names are showcased. This is also a chance to purchase rice directly from farmers and join rice-themed activities with them. Call 02-721-8888. At Main Atrium, 1st floor of Seacon Square, Srinakarin Road.

**MAY 23-JUNE 2,
10.30AM-8.30PM**

By Thai communities

• The "Thai Power Community Fair" features 30 local community shops offering high-quality handicrafts, creative crafts, lifestyle merchandise from various provinces nationwide, as well as 17 sumptuous dishes from popular local shops and street food vendors. There will be demonstrations of popular local Thai handicrafts from various communities and Thai performances such as Aksara Thai Puppet Show and dance of the four regions by Petchcharassang Dance company on May 25 and 26 at 4pm and 6pm. Visit [facebook.com/kingpowerthaipower](https://www.facebook.com/kingpowerthaipower). At Mahanakhon Square of King Power Mahanakhon, Narathiwat Ratchanakarin Road.

**MAY 24-26, 10AM-8PM**

Yorkshire terrier dog show

• The Yorkshire Terrier Club Thailand is holding the "Princess Honour Cup 2019" featuring the YTCT championship dog show where competitors vie for a trophy from HRH Princess Sirivannavari Nariratana. The competitions are in accordance with international standards, with a panel of judges from Sweden, Romania, New Zealand, Austria, Costa Rica and Thailand. There will be many activities and is open for applications. Call 089-449-2120. At Westgate Hall of Central Plaza Westgate, Rattanathibet Road.

TODAY AND MAY 29-JUNE 1 AT 7.30PM

Shared human connection

• Bangkok is the venue for the world premiere of a unique and rare musical, *The Workshop, A Dress Rehearsal For Life*, written by globally-renowned transformational life coach Dr Cherie Carter-Scott. It is based on the numerous coaching workshops she has conducted, in more than 30 countries of the world, over a four-decade career. The entire cast and the director for this English-language musical are Thai artists who have been intensively trained by English language dialogue and diction coaches and they are all set to take the stage by storm. Tickets cost 800, 1,000, 1,500 and 2,500 baht from thaiticketmajor.com. At Thailand Cultural Centre's Small Hall, Ratchadaphisek Road.

**MAY 23-25 AND MAY 30-
JUNE 1 AT 7.30PM, PLUS A
3PM SHOW ON SATURDAY**

Twelfth Night

• After the success of Shakespeare adaptations *As You Like It* in 2018 and *Midsummer Night Dream* in 2017, Bangkok Community Theatre is staging *Twelfth Night*, a classic comedy with a surprising pirate theme. Directed by Ethan Oulton, the show is set in the golden age of piracy in a wind-blown and dilapidated island town complete with pirates, soldiers, and sailors. Desire vs love, melancholy, madness, deception, and gender and sexual identity are all touched upon. Tickets cost 800 baht and can be purchased from bangkokcommunitytheatre.com and ticketmelon.com. Call 081-741-0703. At Creative Industries, M Theatre, New Phetchaburi Road.



MAY 24 AT 7PM AND MAY 25 AT 4PM

Late romantic concert

• The Thailand Philharmonic Orchestra presents “Elgar’s Italian Journey” featuring the mostly late Romantic programme of Elgar’s *In the South, Op 50*; Creston’s *Concertino For Marimba* and Brahms’ *Symphony No.2 In D Major, Op 73*. Conducting the orchestra will be maestro Dionysis Grammenos, with Johannes Fischer as guest soloist on marimba. Tickets cost 400, 600, 800, 1,000 and 1,500 baht from thaiticketmajor.com and PMH Box Office (call 02-849-6565/6 ext 6603/4 and 6624. At Prince Mahidol Hall of Mahidol University, Salaya campus.



MAY 24-26

Silent films

• Organised by Film Archive (Public Organization), the sixth “Silent Film Festival In Thailand” will put on screen a selection of five classic silent films, all with live music accompaniment by Thai and American musicians. The festival will open with *Fight For The Matterhorn*, a German thriller, on May 24 at 7.30pm. The other four movies are *7th Heaven*, an American drama directed by Frank Borzage (May 25 at 6.30); *Filibus*, an Italian crime thriller by Mario Roncoroni (May 25 at 8.30pm); *Shiraz: A Romance Of India* by Franz Osten (May 26 at 6.15pm); and *Speedy*, an American comedy starring Harold Lloyd (May 26 at 8.30pm). All films come with Thai and English intertitles. Tickets cost 120, 140 and 160 baht. Visit fapot.org. At Scala Theatre, Siam Square, Rama I.

UNTIL MAY 24, 11AM-8PM

Magical Asia

•Held under “The Charming Attractions Of Magical Asia” concept, “The Mall Asian Festival 2019” features the rare artistic and cultural showcase and performances of locals from a variety of countries. This is a chance to witness Balinese dance from Indonesia and sample outstanding dishes from Vietnam, Malaysia, Singapore and Northern India. Among the rare items available are Japara perfume from Egypt, Dakka Kadima soap from Syria and Guzel Story accessories from Turkey. Call 02-310-2347. At the Grand Hall, ground floor of The Mall Bangkapi, Lat Phrao Road.

**MAY 25, 10AM-6PM**

Bridal showcase

• Every couple planning their wedding are invited to the “Exclusive Bridal Showcase” to personally preview the professional and one-stop wedding services covering wedding dresses, wedding cakes, flower decorations and a personal wedding butler. There will be “Bridal Box”, one of the couple’s wedding essentials cum commemorative item — the limited-edition bone china wares of tea pot and cups. Any couples booking their weddings at the event will enjoy a number of special privileges. Visit peninsula.com/bangkok or call 02-020-2888. At Sakuntala Ballroom, The Peninsula Bangkok, Charoen Nakhon Road.

MAY 25 AT 4PM

Italian comedy

• The River City Bangkok Film Club is screening *The Chair Of Happiness (La Sedia Della Felicità)*, a whodunit mystery and rollicking Italian comedy combined. Directed by Carlo Mazzacurati, the story has an unbeatable array of colourful characters, from a tattoo artist and spa therapist, to psychic medium, greedy priest, wild magician, Chinese restaurateur and Indian assistant. The film was premiered at the Torino Festival, won various local awards, and was a “hit” with the general public. It’s in Italian with English subtitles. There is no admission fee. For reservations, email: rcb-filmclub@rivercity.co.th. At RCB Forum, 2nd floor of River City Bangkok, Charoen Krung 24.

**MAY 25-26, 10AM-7PM**

Wedding fair

• Every bride and groom looking for the perfect answer for their wedding day are invited to the “Wedding Fair 2019”, which will feature exclusive packages and a range of wedding-related products and service at special prices. Products include wedding dresses, flowers and ceremony arrangements, jewellery, gifts and cards, photo booths, wedding MC and organiser and make-up for brides and grooms. Food and beverage created by the hotel’s professional team will be available for tasting. A fashion show sponsored by Smile in Love Wedding Studio will be held on May 25 at 2pm and a bridal make-up tutorial by Make-up by Kamon on May 26 also at 2pm. Call 02-309-3000 or visit bit.ly/2vOlarM. At Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit 15.

MAY 25-26, 9.30AM-4PM

Book sale

• Neilson Hays Library is holding the biannual book sale for locals, expats and tourists alike to select from thousands of fiction and non-fiction books in English, plus a selection of other languages donated by the library supporters or withdrawn from the library shelves. The popular fundraiser offers books in all genres, prices starting at 20 baht, with a few rare books going at market value. Visitors are encouraged to bring their own bags in order to help reduce waste. Anyone having any unwanted books to contribute to the sale may drop them off at the library every Tuesday to Sunday before the sale. Call 02-233-1731 or email info@neilsonhayslibrary.org. At Neilson Hays Library, Surawong Road.

UNTIL MAY 26, 11AM-8PM

Virtuous king

• Held to mark the coronation of HM King Rama X, “The Virtuous King” exhibition features more than 150 paintings of HM by national artist Ajarn Chuang Moonpinit and veteran artists such as Chusak Wisanukamron, Sanun Rattana, Suwatchai Tubtim, Chatchawan Rodklontan, Apichai Karikarn, Suwit Tangsombat, Charun Kanokkarnjana and Kampon Niyomthai. Call 02-721-8888. At Seacon Square, Srinakarin Road.

UNTIL MAY 26, WEDNESDAY TO SUNDAY

Italian film fest

• The Italian Embassy in collaboration with Dante Alighieri Cultural Association and Generali Thailand is holding the fifth “Italian Film Festival Bangkok” featuring 10 movies. The lineup includes *Forever You*, *Capri — Revolution*, *Happy As Lazzaro*, *Romulus & Remus — The First King*, *There is a Light*, *We’ll Be Young and Beautiful*, *Travelling With Adele*, *The Strange Sound Of Happiness*, *Wherever You Are*, and *The Startup*. All films are in Italian with English subtitles. Tickets cost 160 baht. Call 097-929-5366 or 02-258-7376. At Cinema Oasis, Sukhumvit 43.

MAY 28 AT 7PM

Classical concert

• Silpakorn University’s Faculty of Music and the Fund for Classical Music Promotion under the Patronage of HRH Princess Galyani Vadhana present “The Two Bs” concert performed by the Pro Musica Ensemble. The programme features Beethoven’s *String Trio In E-flat Major, Op 3* and Brahms’ *String Quintet No.2 In G Major, Op 111*. Joining the ensemble for the first time is cellist Clive Greensmith, a former member of the world-renowned Tokyo String Quartet. Tickets cost 600 baht (500 baht for members and 100 baht for students). Call 02-661-6470—3 or visit promusicabkk.com. At Siam Society, Asok Road.

Got any updates about events happening? Let our writer, Ying, know at life.events@bangkokpost.co.th.

'สหรัฐ' ยอมชะลอ6เดือน ริดภาชีนำเข้ารถ-ชิ้นส่วน

กรุงเทพธุรกิจ ● สหรัฐเลิกเก็บภาษีเหล็ก-อลูมิเนียมจากแคนาดา-เม็กซิโก พร้อมชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์และอะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศออกไปอีก 6 เดือน ด้านโตโยต้า ตำหนิ "ทรัมป์" จังใจปีได้รับเม็ดเงินลงทุนจากค่ายรถญี่ปุ่น ขณะจีนตอบโต้มาตรการภาษีสหรัฐด้วยการระงับนำเข้าเนื้อหมูจากอเมริกากว่า3พันตัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ตัดสินใจชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์และอะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศออกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้สหรัฐมีเวลามากขึ้นในการเจรจาการค้ากับยุโรปและญี่ปุ่น พร้อมทั้งสั่งการให้นายโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ เสร็จจากกับยุโรปและญี่ปุ่น จากนั้นให้รายงานกลับมาดังตนภายในเวลา 180 วัน

ที่ผ่านมา ผู้นำสหรัฐ ระบุว่า รถยนต์และรถบรรทุกนำเข้าบางส่วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และเป็นภัยต่อความมั่นคง ซึ่งตามกฎหมายสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐยังคงมีเวลาอีก 180 วันในการทำการตัดสินใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีดังกล่าว



โดนัลด์ ทรัมป์

ทรัมป์มองว่าการใช้มาตรการภาษีจะทำให้สหรัฐเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเจรจาการค้ากับจีน สหภาพยุโรป (อียู) และญี่ปุ่น แต่อียูก็เตรียมรายการสินค้าสหรัฐที่จะถูกตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเช่นกัน หากปธน.ทรัมป์เดินทางเรียกเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าจากอียู โตโยต้าตำหนิ "ทรัมป์" ไม่ต้อนรับค่ายรถญี่ปุ่น

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

สหรัฐ

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ยังประกาศยกเลิกการเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก หลังจากสหรัฐบรรลุข้อตกลงการค้าทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งคำประกาศของทรัมป์ มีขึ้นหลังจากแคนาดาเผยแพร่รายละเอียดของข้อตกลงด้านการค้าระหว่างแคนาดาและสหรัฐได้ไม่นาน ซึ่งระบุว่า ทั้งสองประเทศเห็นชอบให้ยกเลิกกำแพงภาษีเหล็กและอลูมิเนียม ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี ส่วนเม็กซิโก ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐแล้ว

ประธานาธิบดีสหรัฐ ใช้มาตรการด้านภาษีศุลกากรกดดันประเทศต่างๆ ให้กลับมาเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐใหม่ โดยในส่วนของแคนาดาและเม็กซิโกนั้น ทรัมป์ ได้ประกาศขึ้นภาษีเหล็กในอัตรา 25% และเก็บภาษีอลูมิเนียม 10% เมื่อปีที่แล้ว

การที่สหรัฐบรรลุข้อตกลงยกเลิกการเรียกเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก จะช่วยให้สภาองเกรสสหรัฐให้การอนุมัติต่อข้อตกลงการค้าสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (ยูเอสเอ็มซีเอ) ที่จะเข้ามาแทนที่ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (นาฟต้า)

อียูเตรียมเจรจาการค้าสหรัฐ

นางเซซิลเลีย มัลสตรีม ประธานคณะกรรมการการค้าของสหภาพยุโรป (อียู) กล่าวว่า อียู พร้อมทั้งจะเจรจากับสหรัฐเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าที่จำกัด ซึ่งรวมถึงรถยนต์

"เราได้รับทราบว่าสหรัฐได้ชะลอการตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์และ

อะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศออกไปอีก 6 เดือน แต่เราขอปฏิเสธความคิดที่ว่า การส่งออกรถยนต์ของเราถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ เราจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่กรุงปารีส และหารือกับบรรดารัฐมนตรีการค้าในวันที่ 27 พ.ค." ข้อความในทวีตเตอร์ ระบุ

ขุนคลังยุโรปชื่นชม "ทรัมป์" บรรดารัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆ ในยุโรป ต่างขานรับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการชะลอการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์และอะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศออกไปอีก 6 เดือน นายบรูโน เลอ แมร์ รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศส กล่าวว่า "นี่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ผมคิดว่าเราควรหลีกเลี่ยงการทำสงครามการค้าในทุกรูปแบบ รวมทั้งการเก็บภาษีนำเข้าและการคว่ำบาตร เพราะการทำสงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก, สหรัฐ, จีน และยุโรป"

ด้านนายโอลาฟ โชลซ์ รัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า "นี่ถือเป็นข่าวดีมาก ซึ่งถ้าเราหวังจะให้เศรษฐกิจโลกมีความแข็งแกร่ง เราก็จะต้องเพิ่มการค้า ไม่ใช่เพิ่มกำแพงการค้า"

ส่วนนายคริสเตียน เจนเซน รัฐมนตรีเดนมาร์ก กล่าวว่า "การที่เราไม่มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและยุโรปถือเป็นวันที่ดี ยิ่งมีการชะลอการเก็บภาษีออกไปนานเท่าใด ก็จะทำให้เรามีโอกาสในการแก้ไขปัญหาสองการค้าได้มากเท่านั้น"

ทรัมป์มองว่าการใช้มาตรการภาษีจะทำให้สหรัฐเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเจรจาการค้ากับจีน สหภาพยุโรป (อียู) และญี่ปุ่น แต่อียูก็เตรียมรายการสินค้าสหรัฐที่จะถูกตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเช่นกัน หากปธน.ทรัมป์เดินทางเรียกเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าจากอียู โตโยต้าตำหนิ "ทรัมป์" ไม่ต้อนรับค่ายรถญี่ปุ่น

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป ค่ายรถยนต์ชั้นนำโลกสัญชาติญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์ตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ ของสหรัฐที่ประกาศว่ารถยนต์นำเข้าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งระบุว่า คำประกาศของผู้นำสหรัฐถือเป็นการส่งสารว่าตลาดอเมริกาไม่ต้อนรับการลงทุนจากบริษัท

โดยที่ผ่านมา โตโยต้า ได้ทุ่มเงินลงทุนเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐไปกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงสร้างโรงงานผลิตรถแห่งใหม่ในสหรัฐ 10 แห่ง

“การประกาศของสหรัฐเป็นการส่งสารกับโตโยต้าว่า การลงทุนของเราไม่ได้รับการต้อนรับ และการมีส่วนร่วมของพนักงานของเราทั่วสหรัฐนั้น ไม่มีคุณค่า” โตโยต้า มอเตอร์ เซลส์ ยูเอสเอ ระบุ

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เซลส์ ยูเอสเอ เปิดเผยว่า มีการจ้างงานชาวอเมริกันทั้งทางตรงและทางอ้อมราว 475,000 คน และบริษัทมีเครือข่ายดีลเลอร์ 1,500 แห่ง รวมถึงไปถึงห่วงโซ่อุปทาน และหน่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ในสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม โตโยต้า หวังว่า จะมีการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหารถยนต์นำเข้าสหรัฐได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็เตือนว่า การที่สหรัฐใช้มาตรการภาษีเพื่อจำกัดการนำเข้ารถยนต์เป็นการบีบบังคับให้ผู้บริโภครอเมริกันจ่ายเงินเพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานสหรัฐ รวมทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐด้วย

การตอบโต้ด้วยแถลงการณ์ที่โจมตีประธานาธิบดีทรัมป์อย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักกับภาคเอกชนที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐ โดยเฉพาะจากค่ายรถญี่ปุ่น

จีนยกเลิกนำเข้าเนื้อหมูกว่า 3 พันตัน

ในช่วงที่สงครามการค้าสหรัฐและจีนกำลังตึงเครียด มีรายงานว่า จีนยกเลิก

คำสั่งซื้อเนื้อหมูจากสหรัฐกว่า 3,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกเนื้อหมูของสหรัฐที่มีมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวาน ระบุว่า ผู้ซื้อจากจีนยกเลิกคำสั่งซื้อเนื้อหมูจากสหรัฐจำนวน 3,247 ตัน ซึ่งเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 1 ปี ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกเนื้อหมูของสหรัฐที่มีมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์ การยกเลิกคำสั่งซื้อมีขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจากจีนเป็นอัตรา 25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ภาคเกษตรกรรมสหรัฐได้รับอันสงส์จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในจีน ทำให้จีนนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐมากขึ้น แต่จากปัญหาสงครามการค้า และจีนขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐ ทำให้ความต้องการเนื้อหมูจากสหรัฐลดลงไปด้วยและขณะนี้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยกระดับขึ้นอีกขั้นหลังสหรัฐใช้ทั้งประกาศภาวะฉุกเฉินและขึ้นบัญชีดำเพื่อสกัดกั้นบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี ของจีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐ

ขณะที่ผลสำรวจของรอยเตอร์ พบว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะประสบภาวะถดถอย โดยนักเศรษฐศาสตร์บอกว่า มีโอกาส 40% ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยภายใน 2 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นจาก 35% ในการสำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว

เปิดรับสมัครเกษตรกรกรปราดเปรื่อง

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การทำเกษตรแบบ 4.0 จึงมีแนวทางการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer/Young Smart Farmer ที่มีความรอบรู้ด้านการเกษตร แต่ละสาขารวมทั้งศักยภาพด้านดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเรามีเกษตรกรที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรกรปราดเปรื่องอยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 40,000 คน และเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 กระทรวงเกษตรฯ โดย สวก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาคู่มือการวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร จึงได้จัดโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิม

พระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรกรปราดเปรื่องที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการคัดเลือกจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 ปี เมื่อจบแล้วคาดหวังว่าจะเป็นผู้นำนักวิจัย ชุมชนเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมก. กล่าวว่า สำหรับหลักสูตร

การเรียนการสอนเกษตรกรกรปราดเปรื่องนั้นเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ เน้นการต่อยอดองค์ความรู้ที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว ซึ่ง มก.พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้แก่ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร แบ่งการเรียนเป็นชุดวิชา เช่น ชุดวิชาในน้ำมีปลาในนามีข้าว, ชุดวิชาหวานเป็นลมขมเป็นยา, ชุดวิชาฝนทั่งให้เป็นเข็ม เป็นต้น เรียนจบรับประกาศนียบัตร หรือสะสมหน่วยกิตถึงระดับปริญญาตรีก็ได้ สำหรับโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” เฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จะเปิดรับปีละ 30 ทุน เป็นเวลา 3 ปี รวม 90 ทุน รวม 31.5 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 350,000 บาท ต่อทุน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 พ.ค.นี้ ทางระบบออนไลน์ สอบถามข้อมูลที่ www.arda.or.th โทร.0-2579-7435.

ใช้ 3 สารต้องขึ้นทะเบียน

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 เม.ย. 62 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 เพื่อจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ครอบครองและกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย โดยในส่วนของเกษตรกรที่จะใช้สารพาราควอต และไกลโฟเสต จะต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล ยางพารา และ อ้อย ขณะที่เกษตรกรที่ใช้สารคลอร์ไพริฟอส จะต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล ซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านการอบรม และทดสอบหลักสูตรการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง และปลอดภัย โดยขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 1,625 คน เพื่อเป็นวิทยากรอบรมและให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรม ผ่านการทดสอบ ถึงจะมีสิทธิ

ในการซื้อตามปริมาณที่ได้รับควบคุม ดังนั้น เกษตรกรที่จำเป็นในการใช้ 3 สาร ลำดับแรกต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อแสดงสิทธิในการเข้ารับการอบรม การทดสอบและการซื้อสารดังกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากจะมีสิทธิเข้ารับการอบรมเพื่อซื้อ 3 สาร แล้ว ในเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเพื่อการส่งออก ปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจีนมีเงื่อนไขด้านคุณภาพสินค้า ที่จะต้องผลิตในระบบ GAP และผ่านจุดรวบรวมผลผลิตที่ได้รับ GMP แล้วเท่านั้น ซึ่งเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ผล ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว จึงขออย่าให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP ปัจจุบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และอ้อย ยังมีน้อย เมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรทุกคน รีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูกทั่วประเทศ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของตนเอง.

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหนองบัวลำภู

ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายชัยรัชต์ เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 62 โดยมีนายชนะ ไชยส้อย เกษตร จ.หนองบัวลำภู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรเข้าร่วม ว่า งานในวันนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งหากพี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้แล้วนำกลับไปพัฒนาการผลิตการเกษตรของตนเอง การทำการเกษตร ปัจจุบันรายได้ต่อหัวต่อคนของจ.หนองบัวลำภู ยังอยู่ในอันดับสุดท้ายของประเทศ ในขณะที่ปัญหาเรื่องน้ำ ความแห้งแล้งเป็นปัญหาใหญ่ต่อเกษตรกร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดอีกด้วย

นายชนะ กล่าวว่า พื้นที่ อ.โนนสัง เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ซึ่งในภาพรวมผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 4 ตันต่อไร่) เนื่องจากขาดน้ำ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแรงงาน การจัดการน้ำ

เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มดำเนินการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสาธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดการกรรมภายในงานยังมีการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร นิทรรศการรณรงค์การหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร จากบริษัทคูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด และการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer ในพื้นที่

ในศูนย์มีฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ โดยสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู และโครงการชลประทาน



หนองบัวลำภู ฐานที่ 2 เทคโนโลยีการผลิต การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ผัก โดยศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น ฐานที่ 3 การผลิตสารชีวภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืช โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เลย (พืชสวน) ฐานที่ 4 การประมง-ปศุสัตว์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ฐานที่ 5 การแปรรูปข้าว/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร YSF.



สัมหวานทรยศแดง!

ใจ อึ้งภากรณ์'ชดปัญญาอ่อนหวังผสมพันธุ์'งูเห่า-แมลงสาบ'

ไทยโพสต์ • “ธนกร” เพียรความชัดเจนจากประชาธิปไตย-ภูมิใจไทย ก่อนเดินทางตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ สะพัด “จรินทร์-เฉลิมชัย” หรือ “บิ๊กป้อม” แบ่งโควตา แต่ “อุ๊งเต๋า” ปฏิเสธสิ้นแค่ขวาล่อย “ณัฐวุฒิ” ขวาก “มาร์ค” นั่งนายกฯ ทวี้นฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะถูกหักหลัง “ใจ อึ้งภากรณ์” ชดอนาคตใหม่คัดค้านเผด็จการแบบปัญญาอ่อน จับมือกับแมลงสาบและงูเห่า เป็นการทรยศอุดมการณ์ประชาธิปไตยและตบหน้าถ่มน้ำลายใส่ประชาชนเลือดแดง

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลว่า ขณะนี้ทุกอย่างต้องเดินไปตามขั้นตอน ซึ่งทางพรรคพลังประชารัฐจะรอความชัดเจนของทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย ก่อนเดินทางพูดคุยอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราต้องให้เกียรติทั้งสองพรรค โดยยังไม่ได้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด แต่เชื่อว่าน่าจะได้อัปเดตเร็ว ๆ นี้ก่อนการเปิดประชุมสภา

เขากล่าวว่า ไม่กังวลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่ 3 เพราะมองว่าเกิดขึ้นยาก และเป็นเพียงการเดินเกมของพรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้น ซึ่งมันใจการเมืองจะไม่มีพลิกซ้ำ และพรรคพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำ

อ่านต่อหน้า 10

สัมหวานทรยศ

จัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน และตนมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้รับการสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยแน่นอน “เมื่อจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ทางพรรคจะเดินทางนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนทันที โดยพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วน”

ส่วนกระแสข่าวการแบ่งโควตารัฐมนตรีลงตัวแล้วนั้น นายธนกรระบุว่า ยังไม่มีการหารือ และอยากให้มองไปที่ระยะขั้นตอน

มีรายงานข่าวแจ้งว่า วันเดียวกันนี้ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะหารือกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรองหัวหน้า คสช. ที่เซพเฮาส์แห่งหนึ่ง คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการร่วมรัฐบาล และแบ่งโควตารัฐมนตรีที่ยังไม่ลงตัว และตำแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลในอีก 2-3 วันนี้

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ต้องการคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น รวมทั้งตำแหน่งประธานสภา

‘จรินทร์’ ยันขวาล่อย

อย่างไรก็ตาม ต่อมา นายจรินทร์ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องขวาล่อยขวาลือเป็นพิเศษ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลย ดังนั้นขวาลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง

“วันนี้ผมก็ยังไม่ได้พบกับคุณเฉลิมชัย เพราะแต่ละคนก็มีภารกิจที่จะต้องจัดการภายในพรรค”

นายจรินทร์กล่าวว่า จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 20 พฤษภาคม

เวลา 13.00 น. เพื่อแบ่งงานให้รองหัวหน้าพรรคและจัดตั้งคณะทำงานในส่วนอื่นๆ ส่วนนายเฉลิมชัยก็จะแบ่งงานให้รองเลขาธิการพรรค สำหรับการประชุม ส.ส. คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. โดยจะต้องสอบถามความพร้อมของ ส.ส.ก่อน ส่วนการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับ ส.ส.นั้น ดนยังไม่มีการพิจารณาว่าจะเป็นเมื่อใด

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เผยแพร่ความเห็นของตัวเองจากรายการ “หัวใจไม่หยุดเต้น” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ถึงกรณีพรรคการเมืองจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล โดยมีข้อสังเกตต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีเนื้อหาว่า ในช่วงเวลาของการจับขั้วตั้งรัฐบาล ซึ่งเต็มไปด้วยข่าวสารมากมาย มีความเห็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันได้ตรงนี้

“ผมคิดว่าหลักสำคัญของการต่อต้านการสืบทอดอำนาจที่ทุกพรรคการเมืองจะต้องทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน คือต้องเชื่อมโยงกันด้วยอุดมการณ์และจุดยืนประชาธิปไตยเท่านั้น”

นายณัฐวุฒิระบุว่า ผมเอาใจช่วยพรรคเพื่อไทย ขึ้นชมพรรคอนาคตใหม่ และเป็นกำลังใจให้กับทุกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ที่ประกาศจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจ จริงๆ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทุกพรรคการเมือง

ต้องมี แต่ในโลกของความเป็นจริง หลายพรรคที่เราเห็นอยู่ ตั้งขึ้นมาและขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะไม่ต้องใช้กล้อจลทรศน์ล่ะครับ พรรคไหนเป็นยังไง มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ถ้า 7 พรรคการเมือง ซึ่งได้ประกาศสัปดาห์บั้นร่วมกันตั้งแต่ช่วงต้นยังคงยืนยันทันทีเหมือนเดิม นี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับ ใน 7 พรรคการเมืองนี้ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นนายกฯ ตัวจริงจากพรรคไหน ส่วนตัวผมยอมรับได้เพราะถือว่าชัดเจนตั้งแต่ต้นทาง **ขวาง 'อภิสิทธิ์'**

แต่หากมีกระแสข่าวว่า มีการทบทวนเชิญชวนพรรคการเมืองอีกหลายพรรค โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดกลาง เช่น ประชาธิปไตย หรือภูมิใจไทย เข้ามาร่วม ในฐานะประชาชน สนับสนุนให้ทั้ง 2 พรรคเข้ามาจับมือกันตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตย ประเด็นแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับ คือผมมีข้อสังเกตว่า ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ กลับไปเสียดีกว่า ต้องมาด้วยหัวใจประชาธิปไตยเท่านั้นครับ สิ่งที่ประเทศไทยและประชาชนส่วนใหญ่ต้องการคือ ตัวแทนของประชาชนที่ยืนยันทันทีพรรคประชาธิปไตย เด็ดขาด ชัดเจน ไม่ใช่มาอ้างว่าต่อต้านการสืบทอดอำนาจ เพียงมุ่งหวังผลประโยชน์ หรือเก้าอี้ตัวใหญ่ทางการเมือง

“คุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนตัวผม ไม่มีอะไรขัดข้องอะไรครับ ถ้ามาด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตย ส่วนคุณอภิสิทธิ์ ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเข้าไปอีกหน่อย ผมคิดว่าวันนี้ในทางการเมือง คุณอภิสิทธิ์ถูกปฏิเสธทั้งจากมวลชนสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แต่เดิม และจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบัน ดังนั้น แม้จะเป็น

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ แต่ความชอบธรรมที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีหรือไม่”

นายณัฐวุฒิระบุว่า ที่สำคัญที่สุดจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยที่ผ่านมาจากคุณอภิสิทธิ์เต็มไปดด้วยคำถาม มากไปด้วยปัญหา ดังนั้น สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารตรงไปตรงมาก็คือ ให้เขา มาด้วยความสัตย์จริงต่อประชาชน ว่าเขาทำเพราะเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตย อย่าให้เขา มาเพราะสมประโยชน์กัน เรื่องเก้าอี้ เพราะในวันหนึ่งข้างหน้า ท่ามกลางกติกาที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งฝ่ายไหนตั้งรัฐบาลได้ ก็จะไม่เสียเสถียรภาพ

“ใครจะไปรู้ล่ะครับ วันหนึ่งอาจจะเกิดการพลิกขั้วย้ายข้าง วันหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตย อาจจะถูกหักหลังกลางทาง อย่างที่เคยเป็นมาแล้วก็เกิดขึ้นได้”

เลขาธิการ นปช.ยังเผยว่า ส่วนตัวผมยอมรับ ฝ่ายประชาธิปไตย ต้องยืนอยู่กับโลกของความเป็นจริง ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้ แล้วจะต้องเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจือปน เป็นฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่า ผมไม่ได้ปรามาสพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยนะครับ แต่ผมคิดว่าประชาชนกำลังรอดู ถ้าคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ให้ชัดเจนตั้งแต่วันนี้ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์หลายฝ่ายบอกว่า ถ้ามีมติสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ ถึงคราวที่อาจจะต้องสูญเสียพื้นที่ก็ต้องปล่อยให้สูญเสียไปครับ ไม่ใช่หน้าของฝ่ายประชาธิปไตย ที่จะยืนมือต่อชีวิตทางการเมืองให้ หรือเสนอเก้าอี้ใหญ่ตัวใดๆ **ตั้งรัฐบาลได้อยู่ไม่นาน**

“ส่วนตัวผมเชื่อว่า พลังประชารัฐตั้งรัฐบาลได้ก็อยู่ไม่นานหรอกครับ และถึงที่สุดช่วย

ชนะก็จะเป็นของฝ่ายประชาธิปไตย ผมคิดของผมแบบนี้ อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบ้าง ผมไม่ทราบนะครับ ถ้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเห็นว่าจะตกลงกันได้ทุกพรรค ด้วยตำแหน่งทางการเมือง ด้วยศักดิ์ศรี ด้วยเก้าอี้ ผมก็เคารพในสถานะ และการตัดสินใจของท่าน แต่ผมจะยืนยันว่า ผมไม่เห็นด้วยครับ” นายณัฐวุฒิระบุ

ขณะที่นายนคร มาฉิม สมาชิกพรรคเพื่อไทย แสดงความคิดเห็นว่า การต่อสู้กับเผด็จการนอกสภา จึงจำเป็นต้องมีตั้งแต่บัดนี้ ไม่เห็นใจความคาดหมายที่ นายธนธร จีรุงเรือง กิจ นายปิยนุตร แสงกนกกุล ดาวฤกษ์ที่กำลังจรัสแสง ฝ่ายประชาธิปไตยจะถูกเครือข่าย ล็อบบิวิรของเผด็จการร่วมมือกันสกัดกั้น ชัดขวาง ทำลาย ให้สิ้นสภาพจากการเป็น ส.ส. ดัดลึทธิทางการเมือง ยุบพรรค หรือแม้แต่ให้ติดคุก จนต้องลี้ภัยทางการเมืองออกไปต่างประเทศ ชั่วรอยเดิมกับ นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยิ่งลักษณ์ และเหล่านักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยอีกหลายท่าน ที่ต้องบาดเจ็บ ล้มตาย ติดคุก และลี้ภัยทางการเมืองอยู่ต่างประเทศในทุกวันนี้

เหตุเพราะประเทศไทยของเราอยู่อยู่ในวังวนการต่อสู้ของสงคราม 2 ระบอบ คือ เผด็จการและประชาธิปไตย ฝ่ายเผด็จการที่ประกอบด้วย นายทุน ขุนศึก คักดินา อำมาตย์ สังคมสรรพ กำลังพร้อมสรรพทุกด้าน มีทั้งเงิน อาวุธ มวลชนอนุรักษนิยม และที่สำคัญที่สุด มีผู้นำเหล่าทัพ ข้าราชการชั้นสูงหลายคน องค์กรอิสระหลายองค์กร และกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือรับใช้เผด็จการ เป็นเครื่องจักรสังหาร ไล่ล่า ทำลายล้าง นักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างทรงพลังานุภาพ

นายนครระบุว่า สภาพการณ์บ้านเมืองของเรานับจากเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม ที่ผ่านมาเกือบ 2 เดือน จึงมีดমনสั้นห้วง ไร้อนาคต ไม่มีความแน่นอนชัดเจนว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี ใครจะเป็นรัฐบาล ประเทศไทยจะเดินไปทิศทางไหน ไม่ต้องถามหาถึงสปีริตความละเอียด วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขายอมรับจากพวกเผด็จการและลัทธิลัทธิวชิรของเผด็จการ ที่แฝงมาในรูปของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่พร้อมจะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจให้แก่หัวหน้าคณะรัฐประหาร และเหล่าลัทธิวชิรของเผด็จการที่ลากตั้งเข้ามาเป็นสว. 250 คน เพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่พวกเขาจะมารับใช้ประชาชน เพราะประชาชนไม่ได้เลือกพวกเขาไปเป็นตัวแทนคสช. ต่างหากที่เป็นผู้แต่งตั้งพวกเขาเข้าไป นั่งเก้าอี้ สว. ร้อยทั้งร้อยพวกเขาก็จะต้องปกป้องคุ้มครอง คสช. ดูแลรักษาระบอบเผด็จการ คสช. ผู้ให้กำเนิดเขาแต่กินเงินเดือนภาษีประชาชน

สกัดสืบทอดอำนาจ

ในขณะที่เดียวกัน พรรคการเมืองขนาดกลาง และขนาดเล็กบางพรรค ก็ถือโอกาสต่อรองเอาผลประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้สนใจว่าระบอบประชาธิปไตยกำลังถูกฝ่ายเผด็จการและเครือข่ายเผด็จการทำลาย กลับพยายามต่อรองเอาตำแหน่งและผลประโยชน์ให้มากที่สุด จนน่ารังเกียจซึ่งสุดท้ายเผด็จการก็จะกินรวบประชาชนและประเทศชาติจะอยู่ภายใต้อำนาจของระบอบเผด็จการต่อไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

“เห็นความเสียหายของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทั้งเพื่อไทย อนาคตใหม่ เสรีรวมไทย ที่พยายามทำทุกอย่าง ทุก

วิถีทาง เพื่อสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของ คสช. เพื่อหยุดเชื่อมะเร็งร้าย เผด็จการ ก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้”

นายนครระบุว่า หากแต่จะเป็นเพียงแค่งำลัังใจในสถานการณ์ที่ผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยกำลังถูกไล่ล่า กำลังถูกทำลายล้าง โดยองค์การของฝ่ายเผด็จการโดยที่ผู้รู้ ผู้กล้า ผู้รักความถูกต้องและความเป็นธรรมไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย ไม่ลุกขึ้นมาเป็นพลัง เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กปกป้อง คุ้มครองปล่อยให้พรรคการเมืองและนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้กับเผด็จการอย่างโดดเดี่ยว และต่อสู้ในสภาเพียงอย่างเดียว คงไม่มีทางเอาชนะเผด็จการได้

“ผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยอย่างธนาธร ปิยบุตร และอีกหลายท่าน คงจะไม่พินคหมอกคมตบ ที่ระบอบเผด็จการวางกับดักไว้ อาจจะประสบชะตากรรมเดียวกับทักษิณ ยิ่งลักษณ์ฝ่ายประชาธิปไตยก็คงจะไม่มีโอกาสชนะ ไม่สามารถนำเอาสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพมาสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ประชาชนและประเทศชาติของเราได้”

เขาชี้ว่า หากศึกครั้งนี้ฝ่ายเผด็จการชนะ พวกเขาจะครอบงำปกครองประเทศไทยของเราให้อยู่ในยุคมืด ยุคแห่งการกดขี่ ช่มเหง เป็นทาส โพรไปอีกไม่น้อยกว่า 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติที่พวกเขาวางไว้

“คงจะถึงเวลาแล้ว ที่เหล่าผู้รู้ เหล่าผู้กล้าที่มีอยู่ในแผ่นดิน จะพร้อมกันลุกขึ้นยืนสู้กับเผด็จการทั้งในและนอกสภา เป็นพลังปวงชนชาวไทยทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ที่จะลุกขึ้นมาทวงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและประชาธิปไตย บนความชอบธรรม ตามกฎหมาย

เพื่อนำพาประเทศไทยของเราให้ข้ามพ้นจากยุคมืดที่ถูกปกคลุมด้วยระบอบเผด็จการ ที่สร้างความหวาดกลัว สร้างมรดกบาปสร้างกฎ กติกาที่วิปริตผิดเพี้ยนให้คนในสังคม แล้วร่วมกันสร้างประเทศให้เจริญทัดเทียมกับนานาชาติประเทศด้วยกัน”

นายนครระบุว่า หากปล่อยให้ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเฉพาะในสภาเช่นนี้ พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยคงจะไม่มีวันที่จะชนะเผด็จการได้เลย

ปัญญาอ่อนด้านเผด็จการ

ด้าน น.ส.พรพรรณ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นถึงข้อเสนอการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคพลังประชาชน ที่เสนอให้โควตารัฐมนตรีให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ จำนวนมากถึง 14 ที่นั่ง แต่ยังคงคุ้มครองหลัก และปฏิเสธเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลของพรรคอนาคตใหม่ ที่นายธนาธร หัวหน้าพรรคประกาศไว้ โดยระบุว่า “ขออภัยการเจรจาทุกอย่างมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อนถึงจะมีการแถลงความชัดเจนอย่างเป็นทางการต่อไป”

ส่วนนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาภูมิ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกระแสเงงท่าในการจัดตั้งรัฐบาลว่า การลงมติเลือกประธานสภา และนายกฯ เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล เท่าที่ตนพูดคุยหารือกับ ส.ส.อนาคตใหม่ โดยเฉพาะ ส.ส.ของฝั่งธนบุรี 6 คน นั้นไม่น่ามี

ขณะที่นายใจ อึ้งภากรณ์ บุตรชาย ดร.บ๊วย อึ้งภากรณ์ เผยแพร่บทความเรื่อง “วิธีการคัดค้านเผด็จการแบบปัญญาอ่อน: จับมือกับแมลงสาบและงูเห่าหรือหวังพึ่งศาลเดียว” ผ่านเพจองค์กรเลี้ยวซ้าย โดยมีเนื้อหา

ช่วงหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ว่า...มันเป็นเรื่องน่ารังเกียจอย่างยิ่งที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตย โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ ปัญญาอ่อนถึงขนาดคิดจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย โดยอ้างว่าจะสกัดไม่ให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้

เขาชี้ว่า การเสนอนายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ หรือแม้แต่การจับมือกับพรรคแมลงสาบและงูเห่า ถือว่าเป็นการทรยศอุดมการณ์ประชาธิปัตย์และตบหน้าก้มหน้าลายใสประชาชนเสื้อแดงที่เคยออกมาต่อสู้กับเผด็จการในอดีตและเสียเลือดเนื้อไปมากมาย ยิ่งกว่านั้นมันเป็นวิธีการที่โงเขลาอย่างยิ่ง เพราะการจับมือกับพรรคที่ไม่เคารพประชาธิปัตย์สองพรรคนี้จะไม่มีความน่าเชื่อถือเสรีภาพและประชาธิปไตย จะไม่มีวันลบล้างผลพวงเผด็จการ และจะไม่มีวันทำให้สังคมไทยเดินทางไปสู่ยุคใหม่ที่พรรคอนาคตใหม่ขบพูดถึง

มันเป็นแนวการเมืองไร้เดียงสาที่มองว่า "การเมือง" เป็นแค่การเล่นเกมในรัฐสภาภายใต้กติกาของเผด็จการ โดยที่พลเมืองไทยเป็นล้านๆ ที่ต้องการประชาธิปัตย์เป็นแค่ "ผู้ชม" ที่ไม่ควรมึบมึนบวมหรือการมีส่วนร่วม และมันเป็นการเล่นเกมกับนักการเมืองระยำดำซ้ำอีกด้วย นี่หรือคือ "อนาคตใหม่" ของสังคมไทย?..

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความ

ลงบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า "นักการเมืองที่ตระกูลบัดดี้ ไม่มีทางที่จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน เลือกตั้งครั้งต่อไปอย่าไปเลือกพรรคพวกมันครับ"

'สุदारตัน' ซุดอดีตหากิน

วันเดียวกันนี้ คุณหญิงสุदारตัน เกยุราพันธุ์ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเฟซบุ๊กสรุปว่า เมื่อวานนี้ 17 พฤษภาคม ถือเป็นวันครบรอบ 27 ปีของเหตุการณ์พฤษภา 35 ที่พลังประชาชนได้ออกมาขับไล่เผด็จการที่ยึดอำนาจจากประชาชน แล้วใช้การเลือกตั้งเป็นข้ออ้างขู่ว่าเพื่อสืบทอดอำนาจต่อไป

ไม่น่าเชื่อว่าแม้จะผ่านมา 27 ปีแล้ว แต่เรายังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม ในวันนี้ พวกรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชน เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อไปสู่การเลือกตั้ง โดยใส่กติกาที่เอื้อให้ตนเองสืบทอดอำนาจต่อไป

"พี่น้องคะ ดิฉันเคยประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งที่ลานโพธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเข้าไปเพื่อแสวงหาอำนาจ หาตำแหน่งต่างๆ แต่จะต้องเข้าไปทำงานเพื่อให้ประชาธิปไตยได้กลับมาลงหลักปักฐานอีกครั้ง เราพร้อมที่จะทำงานอย่างหนัก ด้วยความเสียสละเพื่อขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นการพัฒนาประเทศ เอาเผด็จการแปลงร่างออกไป และนำพาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักการบ้านเมืองที่ดีที่ต้องกลับคืนมาเพื่อให้เศรษฐกิจปากท้องและ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนดีขึ้น

"พี่น้องคะ "โอกาสของประเทศสำคัญมากกว่าโอกาสของเพื่อไทย" โอกาสของประชาธิปไตยที่จะได้กลับมาลงหลักปักฐานให้มั่น คือภารกิจสำคัญยิ่งกว่าการแสวงหาอำนาจทางการเมือง "เพื่อไทยยอมเสียสละ" เพื่อไม่ให้เงินร้อนใจในการต่อรองทางการเมืองใดๆ ขอเพียงประเทศเดินหน้าได้อย่างถูกต้อง"

ขอประกาศว่า "จะไม่รับตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น" และขอให้ทุกพรรคการเมืองที่เคยประกาศไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเผด็จการมาร่วมกัน นำพาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรากลับคืนมา นำความสุข และความหวังกลับคืนสู่ประชาชน

ขอเพียงพรรคขั้วที่ 3 ดัดจริตใจเลือกข้างประชาชนอย่างที่เคยพูดไว้ตอนหาเสียงเราก็จะ #เอาเผด็จการแปลงร่างออกไป ด้วยเสียงผู้แทนราษฎรของเราได้แล้ว ขอคารวะทุกดวงจิตที่มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ ตั้งแต่ครั้งพฤษภา 35 จนถึงปัจจุบัน แม้หนทางข้างหน้ายังมีขวากหนามอีกมาก ดิฉันขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นคะว่า การยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องจะทำให้เราียดอกได้อย่างภาคภูมิใจ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด และบ้านเมืองของเราจะก้าวหน้าไปได้ อย่างมั่นคง ยั่งยืน สังคมมีความถูกต้อง ยุติธรรม แล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนมีความสุข มีความมั่นใจในอนาคตของตนเองและลูกหลาน.



'อำนาจ-ผลประโยชน์' ยังหอมหวาน การเมือง 'จับขั้ว-แย่งขามข้าว'



ท ลักทุเลกันพอสมควรกับการจัดตั้งรัฐบาล ที่สอง
ชั่วคราวมีคะแนนเสียงปริ่มน้ำ หากฝ่ายใดได้มา
เป็นรัฐบาลเข้ามามีการบริหารประเทศในที่สุด จนทำให้
บรรยากาศ ณ ขณะนี้ไม่ต่างจาก "การเมืองน้ำ
เน่า" ที่คนไทยได้เห็นมาตลอดชั่วชีวิต

ตรรกะในการก่อกำเนิดของการจัดตั้งรัฐบาลของ
พรรคพลังประชาชนที่หนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรี อาจถูกอธิบายด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ที่
สำคัญกว่ายุทธวิธี เพราะเป้าหมายคือ "อำนาจ" ในการเข้า
มาบริหารประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ต้องการวาง
รากฐานให้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นรากฐานที่หยั่งรากลึก
ขณะที่ อีกฝ่ายมีตรรกะการสร้างการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการได้มา
ซึ่งเสียงสนับสนุนจากประชาชนด้วยวิธีการเลือกตั้ง ภาย
ใต้เงาของกลุ่มการเมืองที่เสียประโยชน์ถึงสถิติเป็นร่างทรง
เพื่อโค่นล้มอำนาจในระบบเดิมที่กำลังผนวกเข้ากับกลุ่มทุน
อย่างแน่นหนา

สภาพการณ์ที่คนไทยจะได้เห็น "การเมืองใหม่" ใน
ชาตินี้คงเป็นไปได้ยาก เมื่อโครงสร้างของอำนาจยังเป็น
เหมือนเดิม การต่อสู้เรื่องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง การสร้าง
ประชาธิปไตยโดยไม่มีการบิดเบือนกลายเป็นเพียงความ

แม้ขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จสิ้น แต่การแบ่งโควตาให้กับพรรคการเมือง กลุ่ม การเมือง ก็ทำให้เห็นถึงการยึดเรื่องผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับงบประมาณและ โครงการต่างๆ ที่ประชาชนเห็นแล้วก็คง ได้แต่เบือนหน้าหนี

ฝัน แถมผลผลิตที่ได้คืนคือ อำนาจประชาชนเล็กง ระบบ
ราชการใหญ่ขึ้น พรรคการเมืองอ่อนแอ

“สมดุล” และ **“ถ่วงดุล”** ถูกพังทลายด้วยความเข้ม
แข็งของคนกลุ่มหนึ่งที่มีกลุ่มทุนเป็นพันธมิตร

หันมาดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อโหมดการเมือง
เริ่มเข้มข้น ทั้งการปรากฏตัวของ 11 พรรคการเมืองจิวที่
ประกาศสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเป็นไปตามที่คาด
หมาย มีพักที่ต้องมีคนล้วยอกว่าไม่ต่างจากการรวมกลุ่ม
เพื่อรอขึ้นเนื้อ

ขณะที่พรรคการเมืองต่างๆ นั่งนับเลขคำนวณสูตร
ส.ส. แลกกระทรวงเกรดเอ บี ซี ไม่ต่างจากยุคลุง ป้า น้า
อา ที่ถือเป็นผลตอบแทนในการกรำศึกเลือกตั้ง พา ส.ส. เข้า
มานั่งในสภาได้ เพื่อใช้ในการต่อรองจับขั้วรัฐบาลของผู้มี
อำนาจ

ตัวละครที่เป็น **“นักการเมืองอาชีพ”** หน้าเดิม
ตระกูลเดิม ก็ยังวนเวียนอยู่ในระบบพรรค มีการตะเมือ
หรือผลมผลสานระหว่างคนรุ่นพ่อกับรุ่นลูกเข้ามาทำงาน

ภายใต้การต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี ที่ไม่ได้ต่างจากที่เคย
เห็นมาในช่วงหลายสิบปี

ต่างก็ตรงที่ คนที่จัดสรรรัฐบาลและมีอำนาจตัดสินใจ
คือ กลุ่มทหารที่เคยยึดอำนาจ และเข้ามาบริหารประเทศ
แล้ว 5 ปี

แม้ขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่เสร็จสิ้น แต่การแบ่ง
โควตาให้กับพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ก็ทำให้เห็นถึง
การยึดเรื่องผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและ
โครงการต่างๆ ที่ประชาชนเห็นแล้วก็คงได้แต่เบือนหน้าหนี

เช่น กรณีที่มีกระแสข่าวแกนนำพรรคประชาธิปัตย์
(ปชป.) ต้องการดูแลกระทรวงลำคัยทั้งด้านเศรษฐกิจและ
กระทรวงที่จะสร้างผลงาน สร้างคะแนนนิยมในการเลือก
ตั้งครั้งหน้า ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
ไปตามโควตาที่แบ่งให้กับพรรคร่วมรัฐบาล โดย ปชป.
15 ตำแหน่ง ปชป.และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคละ
7 ตำแหน่ง พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 2 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพรรคที่ร่วมรัฐบาล

แต่ พปชร.ยังคงยืนยันที่จะดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจ กระทรวงด้านความมั่นคง ส่วนให้ตำแหน่ง รมช. เป็นของ ปชป.และ ภท. สำหรับกระทรวงเศรษฐกิจ แกนนำ พปชร.ยังยืนยันที่จะดูแล ก.คลัง ก.คมนาคม ก.พาณิชย์ โดยเปิดให้ ปชป.และ ภท.เข้ามาเป็น รมช. ส่วนกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆ ได้แก่ รมว.อุตสาหกรรม รมว.พลังงาน คาดว่าจะปล่อยให้กับพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาทำงาน

หรือแม้กระทั่งรายชื่อ 250 สมาชิกวุฒิสภาที่เต็มไปด้วย 101 นายพลทหาร-ตำรวจ มีแต่คนกันเองที่ถูกเลือกมาเพราะเคยทำงานใน สปช. สปท. และ สนช. จนมีผลงานมาแล้ว จึงได้ทำงานต่อ ทั้งที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสภาสูงควรต้องมีบุคคลที่มีความหลากหลาย มีความรู้ทุกด้าน และส่วนหนึ่งช่วยในการตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้กระบวนการทางรัฐสภาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นแค่ “เก้าอี้” ที่ใช้ตบรางวัลคนใกล้ชิดที่ได้งานต่อ มีเงินเดือน เบี้ยประชุมหลังเกษียณต่อไปอีก 5 ปี

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ไม่กลัวเสื่อม” พร้อมกระดองเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามาอยู่ในกลไกอำนาจต่างๆ อย่างไม่แคร์กระแสวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน ทั้งที่ในอดีตก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นไปอย่างไร

ยิ่งล่าสุดประกาศเป็นนัย อยากให้ “บี๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตอกย้ำความเป็น อยู่ คือ ของ 3 ป. ที่ไม่สามารถแตกออกกันได้

“ถ้าพูดถึงอยาก ก็โอเค อยาก เพราะไว้ใจกันมา แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วยว่าจะรับแค่ไหนอย่างไร รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย ผมเป็นห่วงกังวลตรงนี้” เมื่อถามอีกว่าได้ชวน พล.อ.ประวิตรมาร่วมงานแล้วหรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าว “เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องชวน ถึงเวลาก็คุยกัน ส่วนจะมีแนวโน้มที่จะมาช่วยงานหรือไม่ ยังไม่ทราบ

พล.อ.ประวิตรก็ตอบสื่อแล้วว่าไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้ถามท่าน รวมถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จะมาช่วยงานหรือไม่ ก็แล้วแต่ท่าน เพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียว” พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวเมื่อถูกถามว่าอยากให้ พล.อ.ประวิตรอยู่ช่วยงานต่อไปอีกหรือไม่ หรืออาจเป็นไปเพราะ ธรรมชาติของ “อำนาจ” เมื่อมาอยู่กับใคร ผู้นั้นจะไม่ระวัง ส่งผลให้ “เหลิง” หรือ “ตามอด” ได้ง่าย ด้วยเหตุผลที่คนใกล้ชิดล้วนรับอานิสงส์ได้ประโยชน์ไม่กล้าเตือนให้เห็น “ข้อดี-ข้อเสีย” ในเรื่องต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา

ขณะที่ พรรคการเมืองอีกขั้วยังคงเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลในอากาศ ผ่านกระแสการก่อกำเนิดของ “ขั้วที่ 3” สร้างฝันให้กับ “แฟนคลับ” ที่หวังจะล้ม “รัฐบาลทหาร” ที่แปลงสภาพสวมเสื้อ ส.ส.เข้ามาบริหารประเทศ

จับกระแส “พ่อของฟ้าฟิวเวอร์” ดันกัน “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นนายกรัฐมนตรี จนกระทั่ง “ธนาธร” เองก็ตัวดีลั่นหลายหน ตามกระแสชูตัวเองเป็นนายกฯ กลืนน้ำลายคำประกาศของตัวเองอยู่หลายรอบ

กวนกระแสให้เกิดความหวาดระแวง และหวังให้ “ล้มหล่น” จากปรากฏการณ์ “ฟ้าผ่า” ล้มกระดานเลือกตั้งที่ยังมัวอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาล

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การเมืองไทยที่คาดหวังว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น การปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง อำนาจอยู่ที่ประชาชน พรรคการเมืองยึดมั่นในอุดมการณ์ ละวางเรื่องผลประโยชน์ ผู้นำยึดในผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่คำนึงถึงพรรคพวก เครือญาติ กลายเป็นเรื่องเพื่อฝัน

ความจริงคือ ระบบอุปถัมภ์ยังฝังรากลึก กลุ่มทุนเฟื่องฟู ระบบราชการเข้มแข็ง พรรคการเมืองแตกแยกอ่อนแรง!!!

ทีมข่าวการเมือง